

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2022

1. Diễn đàn Mekong Startup lần I: “Từ bài toán đi tới hành động”

Từ ngày 19 – 20/12, tỉnh Đồng Tháp sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp cấp vùng - Mekong Startup lần I năm 2022 với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”. Chia sẻ với Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Diễn đàn sẽ là nơi tập hợp tiếng nói, nguồn lực cùng giải quyết bài toán chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hành động cụ thể, đồng thời kết nối, hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng đất Chín Rồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Những giá trị cốt lõi, cần có khi startup kinh doanh, thu hút đầu tư

Talkshow “Kinh doanh và thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững” là hoạt động mở đầu cho Diễn đàn Mekong Startup lần I – năm 2022, diễn ra vào chiều 19/12. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thông qua Diễn đàn Mekong Startup nói chung, talkshow này nói riêng, mong muốn các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm thu hút vốn và kinh doanh hiệu quả, cách tiếp cận với xu hướng đổi mới sáng tạo trong công nghệ nông nghiệp, cũng như những phương thức hợp tác hiệu quả trong phân phối, kết nối thị trường, tối ưu hóa các chuỗi phân phối để Đồng Tháp có thể chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo các diễn giả, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tuy hạn chế về vốn, năng lực tài chính, tuy nhiên thế mạnh là sự nhanh nhạy. Đây cũng chính là điểm thu hút đối với doanh nghiệp lớn. Vì vậy, để tiếp cận các nhà đầu tư, startup phải xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình và tạo sự khác biệt với sản phẩm cùng loại. Trong điều kiện nguồn lực yếu, nếu phát triển quá nhiều sản phẩm thì sẽ rất khó khăn, nhất là không thực hiện được chiến lược xây dựng thương hiệu, do đó startup cần xác định sản phẩm chủ lực để tập trung hơn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Ông Lê Minh Hoan nói chuyện về phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 19/12, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi nói chuyện với lãnh đạo, công chức Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Cao Lãnh, xã Tân Thuận Đông (thành phố Cao Lãnh) và các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh về phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Khởi động Dự án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup lần I - năm 2022, sáng ngày 19/12 đã diễn ra Lễ công bố khởi động Dự án xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề cao tính tuần hoàn trong các mối quan hệ, là nhân tố tạo nên sức mạnh cho sự phát triển. Trong đó, việc khởi động Dự án sản giao dịch gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần gắn kết các mắt xích quan hệ với nhau, tạo ra một hệ sinh thái tuần hoàn, mang lại các lợi ích thiết thực, nâng cao giá trị cho ngành hàng lúa gạo. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM đề xuất nhiều nội dung hợp tác với Đồng Tháp

Trong buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vào chiều ngày 19/12, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác với tỉnh, đáng chú ý là phối hợp với Đồng Tháp tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư giữa Ấn Độ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Đồng Tháp đón 3,4 triệu lượt khách trong năm 2022

Chiều 19/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nổi bật là ngành du lịch tỉnh có nhiều điểm sáng sau 02 năm khó khăn do đại dịch Covid-19. Năm 2022, tỉnh đón trên 3,4 triệu lượt khách, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu 1.500 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công tác truyền thông quảng bá các địa điểm du lịch, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch được chú trọng thực hiện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình có công với cách mạng

Hôm nay (19/12/2022), Nghị quyết về Quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính thức có hiệu lực. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949